

## BANPU – นานๆ จะลองหุ้นใหญ่

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

หุ้นใหญ่ที่หมายถึง ก็คือมูลค่าการตลาดของหุ้นนั้นๆ หรือหุ้น บลูชิฟ ที่แหละ ไม่เกี่ยวกับราคาหุ้นนะครั้บ เพราะโดนปกติ คอลัมน์बाटตาเซียน ก็มักจะเอาหุ้นกลางๆ เล็กๆ มากมากกว่า... แต่วันนี้ ก็เลยเรียกว่าลองของ ลองหุ้นใหญ่ โดยอาศัยเทคนิคเหมือนเดิม ซึ่งหลายท่านที่อ่านในศูกรี่ไปแล้ว และเห็นการมองแนวโน้มของตลาด หรือ SET Index ที่จะออกไปในแนวทางเชิงลบ... แต่วันนี้ กลับเอาหุ้น BANPU ซึ่งเป็นหุ้นใหญ่ มาเข้าबाटตาเซียน มันจะไม่ขัดๆ กันหน่อยหรือไร... เรื่องนี้จริง ๆ แล้ว เหนือเมฆได้ เคยกล่าวไว้ว่า ถ้ามองถึงตลาด หรือ SET Index ก็ต้องว่ากันถึงแนวโน้มหุ้นหลักๆ หุ้นบลูชิฟไปในตัวด้วยนะ แต่ตอนนี้ ก็ต้องกล่าวเสริมว่า ก็ต้องมองกันเป็นตัวๆ ไป จะเหมาะว่า ถ้าตลาด หรือ SET Index จะแย่ ก็จะหมายถึงหุ้นใหญ่ๆ จะแย่ไปเสียทุกตัว ไม่ใช่แล้วนะ... การแกว่งๆ ของตลาดในยุคนี้สมัยนี้ ก็เพราะหุ้นใหญ่ บางตัวบางกลุ่ม ริ่งไม่ได้ไปทางเดียวกันนี้แหละ ทำให้ตลาดแกว่งๆ จึงต้องกล่าวว่า ต้องดูเป็นรายตัวกันบ้าง อย่าง BANPU ตลาดมีแนวโน้มจะลงอย่างต่อเนื่อง แต่เหมือนว่า BANPU กำลังจะมีแวว ขึ้นสวนทาง หรืออาจจะขึ้นต่อเนื่อง จนเป็นขาขึ้นระลอกใหม่ก็ได้หรือเปล่า... ไหนๆ ก็ว่าถึงตลาด หรือ SET Index กันแล้ว ก็เอาอีกซักวันก็แล้วกัน แต่เป็นระยะสั้นๆ หรือ 1-3 วันนั้นแหละนะ... ก็เพราะมีบางอย่าง หรือเกมบางเกม ให้นำต้องกล่าวถึงตลาด บางทีแนวรับที่กล่าวไว้ไม่ว่าจะ 1700-1680 หรือ อาจจะลงลึกๆ จนถึง 1650 ก็ต้องช่วงนี้แหละ... คือถ้าจะลง ต้องน่าจะลงแบบแรงๆ เลย แบบชดให้ตกใจ ขายหนีตายกัน สุดท้ายก็ขึ้น

### ดูตามเกม...

คงไม่ต้องกล่าวอะไรระมังว่าจะมีเกมนอกเกมใน ถ้าจะมี ก็คงไม่ใช่รายใหญ่ แบบกลุ่มก้อนแบบหุ้นทั่วๆ ไปหรอก จะเรียกว่า เป็นหุ้นมวลชน ก็ไม่ต้องอ่านเกมของใครมากนักหรอก

แนวรับ

: ... 21.3-21.2 ก็ยังพอได้ หรือ ไม่ควรลงต่ำกว่า 21.0 ดูดี

เป้าหมาย

: ... รูปแบบของ Price Pattern ในภาพนี้ มองรอบที่ 23.5-24.0

Price Chart...(BANPU)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BANPU... เอาเรื่องของ Price Pattern มาว่ากันก่อน โดย Pattern แรก คือรูปแบบการกลับตัว เรียกว่าผ่านรูปแบบหัวและไหล่มุมกลับ มาได้แล้วนั้น โอกาสที่จะจบขาลง ก็น่าจะมี เพราะดูจากการมี ดิ่งกลับ ลงมาทดสอบเส้น Neck Line แล้วตั้งกลับได้ ก็ดูดีเลย ส่วน รูปแบบ Pattern ที่คาดหวัง ก็คือการเป็นรูปตัว U นั้นหมายถึงว่า โอกาสจะไประดับ 23.5-24.0 ก็หวังได้ แล้วถ้า มีการขึ้นตามที่คาดหวังนี้ได้จริงๆ แล้วละก็ จะส่งผลให้รูปแบบของ MA. เข้าสู่ Bullish Pattern ได้อีก นั่นก็จะแปลว่า ระยะกลางๆ ถึงยาวขึ้นไป จะยิ่งน่าสนใจ ทั้งหมดที่กล่าวมา ก็ต้องด้วยเงื่อนไข ไม่ต่ำกว่า 21.0 หรือจะสู้ได้ถึงร้ายสุด ไม่หลุด 20.5 นั้นแหละครั้บ